



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa **Association Bouddhique**

Khánh Anh

Âu châu, ngày 26/04/2021

THÔNG BẠCH

Đại Lễ PHẬT ĐẢN 2645 - 2021

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử,

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, kính vẫn an chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni và toàn thể quý đồng hương đồng bào Phật Tử.

Đồng thời ca ngợi tán thán công đức vô lượng của quý Ngài và Phật tử tại gia đã tinh tấn tu tập góp phần cầu nguyện cho Đại Dịch Covid-19 giảm trừ trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu cho đến tận thời gian này các tự viện và tư gia vẫn tiếp tục không ngừng nguyện cầu.

Kính bạch quý Ngài

Kính thưa quý vị,

Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến, lại thêm một lần nữa trở về với địa cầu nhân loại. Niềm hân hoan bất tận của nhân thiên cách đây 2645 năm vẫn còn tồn tại với thời gian kéo dài đến tận hôm nay và trải rộng không gian khắp năm châu bốn biển, rộng ra nữa thì khắp ba nghìn đại thiên thế giới.

Trời người hân hoan là vì như trong kinh Phổ Diệu diễn tả rằng : Bấy giờ Bồ-tát từ hông bên phải của mẹ sinh ra, bỗng nhiên thấy thân Ngài đứng trên hoa sen báu, bước đi bảy bước, cất tiếng Phạm âm, chỉ dạy về vô thường : **“Ta sẽ cứu độ trên trời và dưới nhân gian, làm Bạc Tôn Quý trong hàng trời người, Bạc Vô Thượng của ba cõi, đoạn trừ khổ sinh tử. Ta sẽ làm cho tất cả chúng sinh đạt đến chỗ vô vi an lạc”.**

Những chúng hữu tình hữu duyên hữu phước, được làm người trong kiếp sống này, lại còn được hội ngộ Phật pháp, được làm con của Phật và được tu học Phật pháp. Quả là công đức bất khả tư nghị, vì vậy cho dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì hàng con Phật không thể không vui sướng hạnh phúc với tâm hồn trong sáng thành kính tưởng niệm ân đức cao sâu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, nhân ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ Thị Hiện ra đời. Vì đó là một sự kiện vĩ đại trọng thể, không chỉ đối với nhân loại, mà ngay cả chư Thiên của ba tầng Trời Dục, Sắc và Vô Sắc, cũng đều hân hoan kính ngưỡng vô tận. Chính vì vậy, ngày ấy cách đây 2645 năm trong không gian của Lâm Tì Ni viên, hoa trời đã tung bay cùng khắp, hương trời mùi thơm vi diệu, đã đánh thức tất cả chúng hữu tình ba cõi sáu đường, nhạc trời đã hoà tấu với những giai điệu du dương, cung bậc thăng trầm, mà ngôn ngữ trần gian không diễn tả nổi cảm xúc nhiệm mầu khi ấy đang len lỏi vào mọi ngõ đường trong nhân thế. Những cánh hoa trời rục rờ, những hương thơm vi diệu và những âm điệu nhiệm mầu, nhờ nương vào công đức cúng dường cho một Đại Bồ Tát Đản Sanh thành Phật cứu độ chúng sanh, nên tạo ra một năng lực nhiệm mầu thâm sâu không lường, để rồi những hoa hương nhạc trời ấy xuyên qua mấy lớp núi Thiết Vi u ám, khiến cho quỷ sứ phải dừng tay hành hình chúng sanh trong địa ngục khổ đau tận cùng. Loài ngựa quỷ đang trong cơn đói khát bất tận, thì lại được no đủ mỹ mãn. Các loài phi cầm tẩu thú như bưng tỉnh sau một cơn mộng mị si mê kéo dài bao kiếp. Còn loài người thì kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, người bệnh được lành, tàn tật lại được nguyên vẹn. Các chiến sĩ binh lính đang say cuồng với những cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thì bỗng dung cung tên nỏ kiếm của hai bên trận tuyến đều rơi rớt xuống đất, bao nhiêu hận thù đều hoá thành tình thương yêu tha thứ và đem lại hoà bình cho hai nước. Từ vua quan binh sĩ cho đến trí thức phú hào địa chủ thường dân, bao nhiêu niệm tham sân hăng ngày đều vụt tan biến, chỉ tồn đọng lại trong tâm với niệm yên bình tĩnh lặng. Chư Thiên sáu

tầng trời cõi dục, tất cả những say đắm đam mê dục lạc thường nhật bỗng dung lặng yên không phát khởi. Các hành giả đang lắng tâm sâu vào những cảnh thiền định của hai cõi cao Sắc và Vô Sắc, đều rời khỏi thiền định mà cùng chung sanh ba cõi vui mừng kính cẩn đón chào Một Bậc Thánh trên các Bậc Thánh vừa xuất hiện nơi cõi trần. Trong **kinh A Hàm** có ghi : **“Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là Đấng Như Lai Chánh đẳng Chánh giác”**.

Kính bạch quý Ngài

Kính thưa quý vị,

Đến thời điểm hiện tại, nạn đại dịch Covid-19 chưa có một dấu hiệu thuyên giảm trên xứ Âu Châu cũng như toàn cầu. Đây là điểm đáng buồn chung cho cả thế giới nhân loại đang sống trong thời kỳ của kỷ nguyên khoa học kỹ thuật vươn cao tận đỉnh. Nhưng cũng là một tiếng chuông thức tỉnh nhân tâm về sự vô thường của cuộc thế, để thấy ra sự mỏng manh bất lực của con người trước những biến cố của thiên tai dịch bệnh. Cũng nhờ khoa học hiện đại, khắc phục được phần nào những nguy cơ lớn cướp lấy mạng sống con người do đại dịch gây nên. Nhưng chung cùng thì không có gì làm chủ được để chế ngự định luật vô thường ngừng chuyển biến. Đức Phật dạy những pháp hữu vi đều Vô Thường, vì sự hiện hữu của nó không như nó là, mà chỉ là do các duyên hợp lại mà thành. Vì vậy các pháp vô tự tính cho nên không thật có, mà chỉ là giả danh. Do đó, nhân loại đã trải nghiệm qua hơn một năm thời gian chịu đựng với đại dịch Covid-19, cuộc sống trở nên lo âu căng thẳng và ảnh hưởng đến tinh thần cảm xúc tiêu cực phát sanh của con người. Hy vọng sau biến cố đại dịch này, cộng đồng nhân loại sẽ mở rộng vòng tay và phát triển năng lượng tình thương yêu rộng lớn. Năng lượng ấy được truyền tải khắp năm châu, giải tỏa tất cả các biên giới trên mọi lãnh vực từ quốc gia, chủng tộc màu da, ngôn ngữ truyền thống tôn giáo cho đến đảng phái chính trị, những chủ thuyết ngăn cách giữa tình người và tình người v.v và v.v... tất cả đều sẽ được xoá bỏ. Đây cũng là mục tiêu cao cả của các Tôn Giáo kêu gọi và giáo dục tín đồ hãy có con tim bác ái với con người và con người. Phật Giáo thì có triết lý Vô Ngã và Vô Ngã Sở, để chỉ ra chân lý thường hằng như nhiên Đệ Nhất Nghĩa Đế, đó chính là sự Bình Đẳng Tuyệt Đối không chỉ với loài người mà còn cho các loài hữu tình từ cảnh giới cao đến cảnh giới thấp, từ phạm phu đến các bậc Thánh hiền cũng như Phật, tất cả đều cùng một Bản Thể Giác Tánh Viên Minh Trăm Tịch. Cho nên sự Thị Hiện của Đức Phật là đem lại bức Thông Điệp Bình Đẳng Tuyệt Đối cho nhân loại nói riêng và chúng hữu tình thế giới Ta Bà nói chung.

Do đó, Tưởng Niệm Ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn và vận dụng trí tuệ chiếu soi đạo lý Vô Ngã hiện hữu ngay thân tâm năm uẩn, qua các phép tu tập bằng thiền quán tụng niệm đánh lễ cúng dường, cùng các thiện pháp như bố thí phóng sanh lợi hành đồng sự để lợi lạc chúng sanh và nhận diện ra các pháp đều do duyên khởi mà hiện hữu. Từ đó sự chấp trước ngã và ngã sở dần dần được loại trừ. Chúng ta có thể nhận chân ra được đạo lý Bình Đẳng Tuyệt Đối trong thế giới tương đối này, ngõ hầu báo đáp phần nào ân cao của đức Phật trong muôn một.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa quý thiện tín nam nữ Phật tử,

Năm nay chúng ta tiếp tục Tưởng Niệm Đức Phật Đản Sanh trong hoàn cảnh chung của thế giới nhân loại với Đại Dịch Covid-19. Do đó, kính thỉnh cầu chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni và toàn thể quý đồng hương đồng bào Phật Tử, tùy duyên nơi quốc độ của mình đang thường trụ các Tự Viện lớn nhỏ cũng như tư gia của hàng cư sĩ Phật Tử, trang nghiêm đạo tràng và thân tâm thành kính Tưởng Niệm Ân Đức Cao Sâu của Bậc Đạo Sư Ba Cõi, Cha Lành Bốn Loại. Nương nhờ công đức Tưởng Niệm Phật Đản, để hồi hướng nguyện cầu cho Đại Dịch Covid-19 sớm chấm dứt, nguyện cho thế giới hoà bình, nhân sanh an lạc, mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni an lạc và một mùa an cư kiết hạ giới thể trang nghiêm. Quý đồng hương đồng bào Phật Tử gia quyến luôn an hoà hạnh phúc và luôn tinh tấn trong ánh hào quang bảo bọc của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát ma ha tát.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội

Đệ Nhất Chủ Tịch

Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt



Đệ Nhị Chủ Tịch

Hoà Thượng Thích Như Điền